
Minnisblað  
lagt fyrir fund fjölskylduráðs Hafnarfjarðar  

4. desember 2019 
 

 
Fyrirspurn fulltrúa Viðreisnar: 
 
Í ljósi nýlegs úrskurðar Úrskurðarnefndar velferðarmála er varðar reglur um sértækan húsnæðisstuðning í 
Kópavogi, vill Viðreisn leggja fram eftirfarandi fyrirspurn: 

1. Ætlar Hafnarfjarðarbær að breyta reglum um sértækan húsnæðisstuðning í samræmi við 
úrskurðinn og ef svo er, hvenær má vænta niðurstöðu? 
Á fundi fjölskylduráðs þann 14. október sl. var reglum um sértækan húsnæðisstuðning breytt. 
 

2. Varðandi afgreiðslu umsókna um sértækan húsnæðisstuðning óskum við eftir að fá gögn yfir 
afgreiðslu mála, þ.e. a) Hversu mörg mál hafa verið afgreidd með samþykki, b) Með synjun og 
c) Með mál fellt niður. 
 
Úrskurðarnefnd velferðarmála felldi úrskurð 15. ágúst sl. Frá þeim tíma hefur hefur 
Hafnarfjarðarbær afgreitt umsóknir um sértækan húsnæðisstuðning með eftirfarandi hætti: 
a) 95 umsóknir hafa verið afgreiddar með samþykki. 
b) Engin umsókn hefur verið verið afgreidd með synjun. 
c) Engar umsóknir hafa verið felldar niður. 

 
3. Hversu mörgum einstaklingum hefur verið synjað um sértækan húsnæðisstuðning á grundvelli 

þessarar reglu sem nú hefur verið úrskurðuð ólögmæt?  
Engum umsóknum hefur verið synjað. 
 

4. Hafa þeir einstaklingar sem fengu synjun á grundvelli umræddrar reglu verið upplýstir um 
ólögmæti hennar og ef ekki, hvenær og hvernig er stefnt að því?  
Enginn hefur fengið synjun. 

 
 
 
 

Hafnarfirði, 4. desember 2019 
 

Hrefna Helgadóttir, húsnæðisfulltrúi 


